

Mô hình: Cựu Chiến binh gương mẫu học tập và làm theo lời Bác

Cụ thể hoá Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Cựu chiến thị xã Long Mỹ đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, hội viên Cựu chiến binh. Điển hình như mô hình “Học tập làm theo Bác” gắn với thực hiện “6 không”.



Hơn 3 năm nay, cứ đến ngày 10 hàng tháng, 25 thành viên trong mô hình “Học tập làm theo Bác” gắn với thực hiện “6 không” ở Chi hội Cựu Chiến binh khu vực 5 lại tập hợp để tổ chức sinh hoạt. Tại mỗi buổi sinh hoạt các thành viên được tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc xâm nhập vào tổ chức hội; kết hợp với lồng ghép kể 12 câu chuyện về Bác để hội viên và gia đình hội viên học tập và làm theo. Trong đó, mẫu chuyện “*Việc chi tiêu của Bác*” được Hội triển khai thực hiện làm theo xuyên suốt. Vận động gia đình hội viên lập vườn rau, ao cá để cung cấp bữa ăn hàng ngày nhằm hạn chế chi tiêu sinh hoạt, thực hiện tốt việc nước, việc nhà, việc hội. Đặc biệt, Hội còn lồng ghép thực hiện mô hình “6 không” tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình hội viên và người dân không vi phạm các tội liên quan đến ma túy, mại dâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Không vi phạm về trật tự an toàn giao thông, không vi phạm quy định về môi trường, không bạo lực gia đình, không sinh con lần thứ 3, không tham gia khiếu kiện đông người hoặc vượt cấp”.

Ông Trương Thiện Hộ, Chủ nhiệm mô hình “Học tập làm theo Bác” gắn với thực hiện 6 không ở khu vực 5, phường Thuận An cho biết: “Để mô hình hoạt động hiệu quả, trong các buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm đều đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mới có hiệu lực; báo cáo kết quả hoạt động, rút kinh nghiệm những mặt hạn chế của mô hình... Nội dung” chú trọng là “không tội phạm”. Vì vậy, các thành viên thường xuyên vận động nhân dân tố giác tội phạm và tham gia ngăn chặn, bắt được nhiều vụ trộm.

Với nội dung sinh hoạt phong phú, hấp dẫn, vừa sinh hoạt chính trị vừa giúp nhau nâng cao cuộc sống, mô hình đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo hội viên Cựu Chiến binh và người dân. Từ đó, thu hút nhiều thành viên tham gia. Gắn bó với mô hình này, ông Trần Thế Huyền, hội viên Cựu Chiến binh ở khu vực 5 chia sẻ: “Được Ban chủ nhiệm mô hình phổ biến, tuyên truyền các quy định, bản thân tôi và gia đình luôn thực hiện tốt các nội dung xây dựng gia đình văn hóa; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, gắn kết tình làng nghĩa xóm, nhất là chung tay cùng địa phương bảo vệ môi trường, trọt vớt lục bình, dọn dẹp vệ sinh, cung cấp các thông tin cần thiết cho lực lượng công an...”

Theo ông Trần Tình Xuê, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Thuận An cho biết: “Khi tham gia mô hình, ý thức của cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh và nhân dân trên địa bàn được nâng lên đáng kể, hội viên và gia đình hội viên đều nghiêm túc chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thời gian qua, Hội Cựu Chiến binh thị xã Long Mỹ luôn tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ và hội viên về tư tưởng Hồ Chí Minh; giúp cán bộ, hội viên nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Hội, nêu cao bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trọng tâm là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hằng năm, các cấp Hội đều xây dựng và triển khai kế hoạch học tập và làm theo Bác đến các chi hội, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, nổi bật là mô hình “Học tập làm theo Bác” gắn với thực hiện “6 không”. Đến nay mô hình đã được nhân rộng tại 42/42 ấp, khu vực trên địa bàn với hơn 800 cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia. Qua đó, hàng năm 100% gia đình hội viên được công nhận gia

đình văn hoá, nhiều hội viên Cựu Chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi với nhiều mô hình làm ăn hiệu quả như mô hình trồng rau an toàn, trồng bưởi, nuôi lợn, nuôi rắn ri voi,... Cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng hố rác gia đình,..100% gia đình hội viên Cựu Chiến binh đều nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, không có hội viên nào quy phạm về kỹ luật, điều lệ, góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các các nhiệm vụ của Hội và phong trào ở địa phương.

Với nguyên tắc “tự quản, tự nguyện, tự chịu trách nhiệm”, các mô hình “Học tập và làm theo Bác” gắn với “6 không” đã được cán bộ, hội viên, người dân đồng tình, hưởng ứng. Đồng thời được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, đánh giá cao. “Thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh các cấp sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp tài liệu, nội dung liên quan đến việc học tập làm theo Bác, tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội, pháp luật, bảo vệ môi trường đến các mô hình để phát huy hiệu quả tuyên truyền. Đồng thời, kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động của mô hình” ông Lê Minh Hồng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thị xã Long Mỹ cho biết thêm.

Có thể thấy, mô hình “Học tập làm theo Bác” gắn với thực hiện “6 không” đã phát huy được hiệu quả tích cực, góp phần lan toả sâu rộng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh và nhân dân, từng bước khẳng định vai trò của Cựu Chiến binh trong thời kỳ mới, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Nguồn: Phòng Nội vụ thị xã Long Mỹ